



ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน

\*\*\*\*\*

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมา  
ตำแหน่ง คนสวน ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  
จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ **เข้ารับการคัดเลือก**  
**โดยวิธีการสัมภาษณ์ในวัน พุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อำนวยการ**  
**สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร** ดังรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้ โดยให้ผู้เข้ารับการ  
คัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือกฯ
๓. **ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ใช้ในการเข้ารับการ**  
**คัดเลือก** หากไม่มีบัตรหนึ่งบัตรใด เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก ก็ได้
๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ  
และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๑  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และทางเว็บไซต์  
<http://kpp.nfe.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง คนสวน

สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

แนบท้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายเอกพงษ์ ปานรอด	
๒	๐๐๒	นายบุญโชติ ยอดเยี่ยม	
๓	๐๐๓	นายสุนทร เอี่ยมเที่ยง	

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่มียรายชื่อปรากฏ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตำแหน่งดังกล่าว